
Hverfisráð Árbæjar 
  
Ár 2015, þriðjudaginn 6. janúar, var haldinn 109. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn var 
haldinn í Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hófst hann kl. 16:15. Viðstödd voru: 
Þorkell Heiðarsson, formaður, Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir, Þráinn Árni Baldvinsson, 
Björn Gíslason, Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir, Hildur Oddsdóttir, Guðfinna Valgeirsdóttir 
starfsmaður ungmennaráðs Árbæjar, Guðrún Auður Kristinsdóttir og Úlfhildur Elín 
Guðmundsdóttir, fulltrúar ungmennaráðs Árbæjar og Elvar Örn Þórisson, formaður 
íbúasamtaka Árbæjar. Einnig sat fundinn Trausti Jónsson, verkefnisstjóri sem ritaði 
fundargerð. 

Þetta gerðist: 
 
1. Menningardagar í Árbæ 2014.  

Umræður að afloknum menningardögum Árbæjar.  
 
2. Betri hverfi 2015. 

Uppstilling hugmynda fyrir kosningu. Tillaga formanns að taka tillögu 33 inn, til 
jöfnunar á milli hverfishluta samþykkt einróma.  
 

3. Breytt leið strætisvagna strætó BS í hverfinu. Formanni og varaformanni falið að kynna 
sér málið nánar. Verður tekið fyrir á næsta fundi.   

 
Fundi slitið kl. 17:47 

  
Þorkell Heiðarsson 

  
Björn Gíslason Hildur Oddsdóttir 
Þráinn Árni Baldvinsson Jónína Ingibjörg Samúelsdóttir 


